



ที่ กบ 0037.3/ว 3818

ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ กบ 81000

17 กันยายน 2553

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนรู้ร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการ พิเศษ “ฝันเราเท่ากัน” และโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ดูแลเด็กปฐมวัยโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ และเนตรนารี วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ชั้นความรู้เบื้องต้น (Basic Unit Leader Training Course)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ 0037.3/ว 3171 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้ร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ “ฝันเราเท่ากัน” และโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ดูแลเด็กปฐมวัย โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ และเนตรนารี วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ชั้นความรู้เบื้องต้น (Basic Unit Leader Training Course) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอให้ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้รับการประสานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ขอขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการอบรมทั้ง 2 โครงการ จนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนดโดยทั้ง 2 โครงการ ได้เปิดโอกาสให้ครูปฐมวัย ครูประถมศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าศูนย์ฯ ผู้ดูแลเด็ก ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม โดยสามารถดูรายละเอียดการสมัครและตรวจสอบการประกาศรายชื่อและกำหนดการอบรมได้ทาง www.dusitcenter.org ผู้ที่มีรายชื่อประกาศให้เข้ารับการอบรมทั้ง 2 โครงการ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ยกเว้นค่าพาหนะเดินทางให้ผู้เข้ารับการอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ดังนั้น จังหวัดจึงขอความร่วมมือให้เทศบาลเมืองกระบี่และอำเภอทุกอำเภอแจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการทั้ง 2 โครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบและพิจารณาคัดเลือกครูปฐมวัยหรือครูประถมศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือผู้ดูแลเด็กสมัครเข้าร่วมอบรมตามโครงการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร 0-7561-1899 , 0-7562-2437